

เรื่องราวของแจ๊คสัน

แจ๊คสันเติบโตในครอบครัวที่เป็นสมาชิกซื่อสัตย์ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เขามีพ่อแม่ที่รักเขา และสนิทกับเซเลนาพี่สาวเป็นพิเศษ

แจ๊คสันรักพระกิตติคุณและมีประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์และการฟื้นฟูใครๆ ก็รู้ว่าเขาเป็นคนร่าเริงและอัธยาศัยดี แต่ไม่นานมานี้ความเศร้าเข้ามาแทนที่ความร่าเริง และเขาเก็บตัวมากขึ้นเรื่อยๆ แจ๊คสันมีความลับและไม่ทราบจะทำอย่างไรกับความลับนั้น

เขาเส่นหาชายมากกว่าหญิงตั้งแต่จำความได้ หลายปีที่เขาพยายามไม่สนใจความรู้สึกเหล่านี้หรือแสร้งทำเป็นว่าไม่มีความรู้สึกแบบนั้น เพราะในบ้านไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เขาจึงรู้สึกว่าการห้ามสนทนาเรื่องนี้ บางครั้งเพื่อนๆ วิจารณ์ไปในทางไม่ดีเกี่ยวกับคนเป็นเกย์ ทั้งหมดที่เขาจำได้คือได้ยินครูและผู้นำที่โบสถ์บอกว่าการร่วมเพศเป็นบาปร้ายแรง

ก่อนเป็นผู้สอนศาสนาแจ๊คสันถูกล่วงนพระผู้เป็นเจ้าหลายครั้งให้ทรงเอาความเส่นหาชายออกไป เขารู้สึกมั่นใจว่าถ้าเขารับใช้งานเผยแผ่ ความรู้สึกนี้จะเปลี่ยน ทว่าตั้งแต่จบงานเผยแผ่ เขาก็ยังเส่นหาชายเหมือนเดิม แจ๊คสันอยากพูดกับใครสักคนมาก แต่ความกลัวทำให้เขาเก็บเงียบ

เซเลนาสังเกตเห็นน้องชายไม่สูงสิ่งกับครอบครัว เธอเห็นความเจ็บปวดในดวงตาของเขา เธอสวดอ้อนวอนให้แจ๊คสันมาตลอด และสวดอ้อนวอนให้รู้ว่าจะช่วยเขาอย่างไร

เช้าวันหนึ่งเซเลนาถามแจ๊คสันว่าไปเดินเล่นด้วยกันได้ไหม เขาตอบรับอย่างลังเล ขณะเดินพวกเขาคุยกันเรื่องชีวิตประจำวัน เซเลนาถึงกับทำให้แจ๊คสันยิ้มออก เธอพูดขึ้นในที่สุดว่า “แจ๊คสัน พี่รู้ว่ามันบางอย่างผิดปกติ พี่เห็นในตาเธอ บอกพี่เถอะ พี่ห่วงเธอมาก”

แจ๊คสันยืนนิ่งอยู่นาน น้ำตาเริ่มไหลอาบแก้ม ในที่สุดเขาก็พร่ำพรูความรู้สึกในใจออกมา และพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า “เซเลนา ผมเป็นเกย์และเป็นมาตั้งแต่จำความได้ ผมไม่รู้จะทำอย่างไรดี ผมกลัวสิ่งที่พ่อแม่จะพูดถ้าพวกเขาทำเรื่องนี้ คนอื่นในครอบครัวจะอายหรือเปล่า? เพื่อนๆ จะยังอยากคบผมไหมถ้ารู้ว่าผมเป็นเกย์? จะเกิดอะไรขึ้นกับสมาชิกภาพของผมในศาสนจักรถ้าผมบอกอธิการ? ผมมองไม่เห็นว่าจะมีความสุขและมีครอบครัวได้อย่างไร ผมรู้สึกเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทรงทอดทิ้งผม”

แจ๊คสันก้มหน้าและจ้องมองพื้น หลังจากหยุดพูดพักใหญ่ เขาก็พูดเบาๆ ว่า “เซเลนา ผมขอโทษที่ทำให้พี่ผิดหวัง อย่าบอกใครนะครับ ผมรู้สึกสิ้นหวังและสับสน”

คำถามเพื่อการสนทนา

1. ท่านมีความรู้สึกอะไรบ้างเมื่อคิดถึงประสบการณ์ของแจ๊คสัน? เหตุใดการบอกความรู้สึกเส่นหาเพศเดียวกันกับสมาชิกครอบครัว เพื่อนสนิท หรือผู้นำศาสนจักรจึงอาจทำได้ยาก?
2. ท่านน่าจะรู้สึกอย่างไรถ้าท่านเป็นเซเลนา? เซเลนาจะทำอะไรได้บ้างเพื่อตอบสนองด้วยความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ?
3. ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคำสอนของพระเจ้าเรื่องพฤติกรรมเส่นหาเพศเดียวกันจะช่วยทั้งเซเลนาและแจ๊คสันได้อย่างไร? เหตุใดบางครั้งจึงยากจะยอมรับคำสอนเหล่านี้?
4. แจ๊คสันกับเซเลนาจะมองพฤติกรรมเส่นหาเพศเดียวกันด้วยมุมมองนิรันดร์ได้อย่างไร?
5. แจ๊คสันจะหันไปรับการนำทาง กำลังใจ และความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้จากที่ไหน?